



**67**ปี  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## ข่าวประชาสัมพันธ์

### มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000  
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับประจำวันที 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 หน้า 16 มูลค่าข่าว 123,165.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



พญ.ฐานิสร์, ขวัญฤทัย

ทีณ, สุคนธา

## รมย์วินท์ ฟีล เดอะ: ยัง ชวนเคลียร์สิ่วให้พิวสวย

หน้าเป็นสิ่ว ผิวแห้งง่าย หน้ไม่ใส หน้ไม่เรียว ปัญหาใหญ่ของวัยรุ่นน พ.ศ.นี้ ล่าสุด รมย์วินท์ โดย ขวัญฤทัย ดำรงตำแหน่งโมดีน กก.ผจก. จัดงาน Romrawin Feat The Young เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และก้าวดูแลผิวพรรณที่ถูกต้อง ห่างไกลจาก "สิ่ว" ให้แก่น้องๆ วัยรุ่น โดยมี พญ.ฐานิสร์ ธรรมลิขิตกุล เมเยคสิตส์บัตติ ในกาาดูแลผิวให้แลดูเนียนใส ไว้สิ่ว ด้วยเทคโนโลยีและการปรับรูปหน้าให้เป็นวีเซฟ โดยมี 3 หน้หม่หล่อกจากแก๊งฮอวีโมเกฯ คือ-ธนาภพ สิริรัตนขจร, เจมส์-ธีรดาญ์ สุภาพันธุ์วิญญูญ และ โอบ-โอบนิธิ วิวรรธนารงค์ ร่วมพูดคุยพร้อมด้วยเหล่าสาวก เซเลบวีดี อากิ สุคนธา เขียวประสิทธิ์, ทีณ เคนวรัตน์วิทย์, จิตรวรรณ-ชญาวี อนุคร และ ทีมลิตา จุฬฟ้า-ธรรมศาสตร์รุ่นล่าสุด ร่วมประชันโฉม ณ สยามพารากอน

**พริษฐ์-สุคนธา** สาวหน้าใส เผยว่า "พริษฐ์มีปัญหาเรื่องสิ่วสุดต้น สิวผดค่ะ ทักเป็นวันแต่ไปเรียนพริษฐ์จะไม่แต่งหน้า เพื่อพักหน้า และให้ความสำคัญกับการทำความสะอาดผิวหน้าให้หมดจด เพราะพริษฐ์คิดว่านอกจากฮอวีโมเกแล้ว ความสกปรกบนใบหน้านี้ละ ที่จะทำให้เกิดสิ่ว ซึ่งทักเป็นสิ่วเมื่อไหร่จะไปพบคุณหมอเพื่อรักษา และจะไม่สัมผัสใบหน้าค่ะ"

ส่วน **พราว-ชญาวี** ดาวคณะสังคมศาสตร์ มศวประสาสมัคร เผยว่า "พราวเป็นคนทีหน้าแห้งมากกๆ ต้องแต่งหน้าเวลาออกจากบ้านทุกครั้ง เพราะทำให้เราไม่ใจ อาจเป็นสาเหตุทักให้เกิดสิ่ว เราดูแลตัวเองโดยไม่ลองของแปลกใหม่ ถึงเพื่อนจะแนะนำว่าดีมาก แต่อาจไม่เหมาะสำหรับหน้าเรา แต่ถ้ามีสิ่วมาก ก็จะไปทักคุณหมอให้รักษาค่ะ"

ด้าน เขียวลิตเดอรัสาวจากจุฬฟ้า **มารช-ชานาต์ ศาสตร์วิฒนโรจน์** เผยว่า "ไม่ชอบผิวคล้ำ จะใส่เลือกกางเกงทีปกปิดไม่ให้ถูกแสงแดด ทาครีมกันแดด กางร่ม ทาไวท์เทนนิ่งครีม ฝึกหน้าผัดสิ่วเสียวออกบ้าง ดึงหน้า และเพ็งวิตามินซีเยอะๆ เพื่อผิวจะได้กระจ่างใส"

ตอบท้ายที เขียวลิตเดอรัจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ **ใหม่-เจนจิรา** กล่าวว่า "ใหม่มีปัญหาเรื่องตา เป็นคนไม่เมียงค๊ะ แต่อยากให้รูปหน้าเป็นวีเซฟ วิธีทีใช้ดูแลตัวเองคือ ลดและควบคุมหน้าหน้า เคยไปเจติเมโสทีแก้มเพื่อให้หน้าเป็นวีเซฟ แต่ถักินเยอะก็ไม้ช่วยอยู่ค๊ะ เลยกลับมาก่อก่าล้างและควบคุมหน้าเหมือนเดิม"

